

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. บทนำ	<p>วันอาสนวิหารมหิตลตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาสนวิหารมหิตล รัชกาลที่ ๘ ผู้ทรงให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทรงมีพระราชปรารภให้มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ การจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน</p> <p>ปัจจุบันนโยบายด้านการแพทย์เป็นการต่อยอดและขยายผลให้ดีขึ้นเพื่อประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดี เช่น นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วง ๗๒ ชั่วโมงแรก โดยสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุด รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวครบ ๑ ปี มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการและรอดชีวิตจากภาวะวิกฤตได้ ๑๕,๐๐๐ ราย ซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นมาตรการสร้างความเสมอภาคในสังคมและเป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๖๖๙</p>	-
๒. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	<p>รัฐบาลรับฟังทุกเสียงทุกความเห็นจากประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ โดยได้นำปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา เพราะเป้าหมายของรัฐบาลและ คสช. คือ “การคืนความสุขให้กับคนในชาติ” ทั้งนี้ความสุขของประชาชนคือการได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ความเหลื่อมล้ำ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาทุจริต การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดี รวมไปถึงความแตกแยกอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ รวมทั้งสายด่วนไทยนิยม ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น เรื่องอาหารกลางวันเด็กกรณีขนมจีนน้ำปลา เรื่องเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย เรื่องกองทุนเสมอมา เงินทอนวัด และความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น ถนนชำรุด เป็นต้น ขอให้ทุกท่านสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว</p>	-
๓. การปฏิรูปประเทศ	<p>สำหรับปัญหาเชิงโครงสร้างหรือการปฏิรูปเรื่องใหญ่ๆ ต้องอาศัยเวลาในการดำเนินการ ขณะนี้รัฐบาลลงทุนโครงการสำหรับอนาคตจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชน เช่น การเร่งสร้างรถไฟฟ้าเกือบ ๑๐ สาย นอกจากนี้ การสร้าง EEC จะเริ่มเห็นผลและจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและจะมีการส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ กว่า ๗ หมื่นล้านบาทต่อปี เป็นต้น ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ เช่น ภาคแรงงานและวัตถุดิบ รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ผลิตรายย่อย SME Start up กับผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ EEC รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ และจะเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ รวมถึง กลุ่มประเทศ CLMV - อาเซียน - และโลก ต่อไป</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๔. การบริหารจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน	<p>รัฐบาลต้องการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัย ๔ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีส่วนสำคัญโดยตรงต่อครอบครัวซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับสมาชิกในครอบครัวก่อนก้าวไปเผชิญโลกต่อไป รัฐบาลเชื่อว่าถ้าทุกคนมีบ้านเรือนที่เป็นหลักแหล่งมั่นคงจะทำให้เกิดความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว และทำให้ประชาชนมีคุณภาพต่อไป</p> <p>การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการอพยพย้ายถิ่น จะทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชาชนกว่า ๕ ล้านครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งในจำนวน ๓ ล้านครัวเรือนเป็นผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลมีมาตรการระยะสั้นในการช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตไปด้วย สำหรับมาตรการระยะยาวได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยมีเป้าหมายให้ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี ๒๕๗๙” มีหลักในการดำเนินการ ๕ ด้าน ได้แก่</p> <p>(๑) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม รวมถึงเร่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัย เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการ</p> <p>(๒) การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสการมีที่อยู่อาศัย เช่น กองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ กองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับชุมชนระดับเมือง และกองทุนค้ำประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น</p> <p>(๓) การยกระดับการบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัยในทุกกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่น รวมถึง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดือดร้อน</p> <p>(๔) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดสวัสดิการในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน</p> <p>(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง รวมทั้งระบบสาธารณสุขปโภค มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวรัฐบาลได้จัดทำแผนงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับผู้มีรายได้น้อย และจะจัดให้มีการเช่า หรือเช่าซื้อ เช่น บ้านประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร ที่ปรับระบบการบริหารจัดการใหม่ เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด ประมาณ ๖,๕๐๐ ชุมชน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าครัวเรือน ทั้งนี้โครงการที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้</p> <p>กลุ่มที่หนึ่ง คือ โครงการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ได้แก่</p> <p>(๑) บ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว ความยาว ๓๒ กิโลเมตร โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการปลูกสร้างบ้านเรือนโดยไม่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินจากทางการอย่างถูกต้อง และบ้านเรือนทรุดโทรมเพราะปลูกสร้างในน้ำ ซึ่งโครงการบ้านประชารัฐ ได้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ในการย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน แล้วรวมตัวกันเช่าที่ดินอย่างถูกต้อง ระยะเวลาช่วงแรก ๓๐ ปี และสามารถทำการ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ต่อสัญญาได้ครั้งละ ๓๐ ปี รวมถึงมีการให้สินเชื่อเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบสหกรณ์ คราวเรือนละไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๕ ปี ซึ่งโครงการนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งมอบทุนการประกอบอาชีพในหลายชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๒๙ ชุมชน ๒,๖๐๐ กว่าครัวเรือน</p> <p>(๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจากพื้นที่อาคารแฝดดินแดงเดิมที่ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย รัฐบาลได้เข้ามาเร่งแก้ไขปรับเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยขับเคลื่อนและให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และความจำเป็นในการฟื้นฟูชุมชนดินแดงจนสามารถเริ่มดำเนินการได้ช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ซึ่งหากโครงการเสร็จสิ้น สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ได้ทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ กว่าหน่วย แยกเป็นการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมประมาณ ๖,๕๐๐ หน่วย ซึ่งการก่อสร้างในระยะแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับการรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ที่เป็นข้าราชการ และประชาชนทั่วไปประมาณ ๑๓,๐๐๐ หน่วย อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการร่วมทุนกับเอกชน โครงการนี้นอกจากจะทำให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนียภาพเมืองให้น่าอยู่ เพิ่มพื้นที่นันทนาการ สวนสาธารณะ อีกทั้ง ยังจัดพื้นที่ร้านค้าชุมชน เพื่อจะสร้างโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีรายได้มีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านจิตใจร่างกาย เศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม อีกด้วย</p> <p>(๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในเมืองที่ไร้บ้านเพื่อฟื้นฟูศักยภาพบุคคล และช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม มีการดำรงชีวิตประจำวันดีขึ้น ได้มีการสร้างศูนย์คนไร้บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร</p> <p>กลุ่มที่สอง เป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ได้แก่</p> <p>(๑) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อขจัดอุปสรรค และสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้โดยพิจารณาคนพิการที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีคนดูแล ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตเช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ บันได ทางเดิน ห้องนอน และอื่นๆ ตามความจำเป็น มีเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน ๑๓๒,๗๐๐ หลัง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกโครงการเพื่อสาธารณะจะต้องสอดคล้องกับแนวทางอารยสถาปัตย์ แม้จะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำทางกายภาพให้ได้</p> <p>(๒) โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน และผู้ทำการขอทานภายใต้โครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเอง โดยเป็นที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูศักยภาพ ตามธัญบุรีโมเดล จำนวน ๓๔๗ หลังในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ๒๓ แห่ง ใน ๑๗ จังหวัดพร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตอิสระ เพื่อให้พร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้</p> <p>กลุ่มที่สาม เป็นการบูรณาการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่อยู่อาศัยในชนบท ดังนี้</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>(๑) โครงการบ้านมั่นคงชนบทในพื้นที่ สปก. ที่ดำเนินการใน ๗ จังหวัด ๑๐ โครงการ จำนวน ๘๘๒ ครุฑเรือน ดำเนินการแล้ว ๔๘๗ ครุฑเรือน เช่น โครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ สปก. จังหวัดอุทัยธานี ที่มีการจัดสรรที่ดินกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ให้เกษตรกรเกือบ ๕๐๐ แปลง ครอบครัวยุคประมาณ ๕ ไร่ ซึ่งภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท และเจ้าของบ้านสมทบส่วนที่เหลือ โดยการก่อสร้างบ้านจะใช้วิธีการลงแรงร่วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มาตรฐานราก ด้วยการดำเนินงานอย่างบูรณาการกันของภาครัฐ โดยมีสิ่งสำคัญคือ พลังของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง “การระเบิดจากข้างใน” ตามศาสตร์พระราชา</p> <p>(๒) โครงการบ้านพอเพียงในชนบท เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบทที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ และที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน สำหรับในปี ๒๕๖๑ มีเป้าหมายจำนวน ๑๕,๐๐๐ ครัวเรือน แต่ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายโดยได้ ๑๖,๐๐๐ กว่าครัวเรือน ซ่อมสร้างเสร็จแล้ว ๔,๐๐๐ กว่าครัวเรือน งบประมาณรวมราว ๓๔๐ ล้านบาท โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม หรือสร้างบ้านใหม่ โดยใช้วัสดุเก่าที่มีอยู่บางส่วน ครัวเรือนละ ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท โดยใช้แรงงานในชุมชนร่วมกันลงแขก สร้างความสามัคคีในชุมชนของตน ในบางตำบลได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นกองทุนนำไปช่วยเหลือผู้ต่อไป</p> <p>ทั้งหมดนี้ ถือเป็นความคืบหน้าการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของภาครัฐ ซึ่งจะเป็จุดเริ่มต้นให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ยกกระดับความเป็นอยู่ และสร้างภาวะแวดล้อมที่ดีต่อไปด้วย รวมทั้งขอชื่นชมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ IUU และ ICAO ที่ได้มีการดำเนินการโดยมีความก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองต่อไป</p>	
๕. บทส่งท้าย	<p>รัฐบาลขอยกย่องและร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ วัฒนศิริ หรือ “ตูน บอดี้สแลม” ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน “บันฑิตเทิดธรรม” รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน โนม์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด โดยมีผลงานจากกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ทำให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการมีจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวม</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคน ร่วมกัน “ปฏิรูปตนเอง” พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเมื่อวาน ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมโดยถ่ายภาพหรือคลิปที่เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆ พร้อมกับแฮชแท็กว่า “สร้างไทยไปด้วยกัน” และ “Reform Together” เพื่อเป็นกำลังใจในการทำดีซึ่งกันและกัน และประกาศให้คนไทยทั้งประเทศร่วมปฏิรูปประเทศของเราและร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน</p> <p>สำหรับสัปดาห์หน้ารัฐบาลมีกิจกรรมที่สำคัญ ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี และดูเรื่องการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร การพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ บึงสีไฟ และบึงบอระเพ็ด การพัฒนาโครงสร้าง</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน เป็นต้น</p> <p>(๒) การประชุมผู้นำ ACMECS หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี ๕ ประเทศสมาชิก คือ CLMVT ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เป็นจุดยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการเป็นเจ้าบ้านและเจ้าภาพที่ดีด้วย</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง